

# Thì có mắc phải vô sinh thời gian mắc bệnh lậu hoặc không?

**Căn bệnh lậu mủ** là căn bệnh nguy hiểm, có khả năng gây nên hại tới sức khỏe, hậu quả tới sinh hoạt, công vấn đề của bệnh nhân căn bệnh. Nhưng hầu hết đối tượng không biết rằng liệu khi bị căn bệnh lậu có thể gây bệnh vô sinh tại bạn nam cùng với chị em nữ giới không?

[Mọc mụn ở dương vật](#)

[Chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[Chi phí chữa bệnh lậu](#)

[Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất](#)

[Điều trị bệnh lậu o đau](#)

[Chi phí khám bệnh xã hội](#)

[Triệu chứng của bệnh lậu](#)

[Dương vật bị nổi mụn](#)

[Kham bệnh lậu](#)

[Dấu hiệu các bệnh xã hội](#)

[Bệnh xã hội là gì](#)

[Triệu chứng của các bệnh xã hội](#)

## Bệnh lậu mủ thì có gây ra vô sinh không?

Các bác sĩ ở **đề phòng khám đa khoa Thái Hà** cho biết, bệnh lậu mủ trường hợp tại thời kỳ giai đoạn đầu thì chỉ dẫn đến tác hại đến sức khỏe, sinh hoạt thường nhật. Tuy vậy giả dụ căn bệnh nhân e ngại không thăm khám trợ giúp chữa hoặc trợ giúp điều trị sai lầm biện pháp khiến căn bệnh càng lây lan nhanh hơn, cùng với chuyển tới liệu trình lậu mãn tính. Khi ấy, lậu cầu khuẩn có khả năng gây ra ảnh hưởng đến chức năng sinh con của đối tượng bệnh.

## Bệnh lậu thì có dẫn đến bệnh vô sinh

Đối bằng con trai gặp phải căn bệnh lậu mủ kéo dài có khả năng dẫn đến một số biến chứng như: Nhiễm trùng tuyến tiền liệt, viêm nhiễm bàng quang, nhiễm trùng lỗ tiểu, viêm nhiễm mào tinh hoàn, nhiễm trùng túi tinh,... Từ đó làm suy giảm uy tín tinh binh hoặc khiến cho tinh dịch không thể đi tìm trứng để mang thai. tác động của lậu đàn ông còn gây ra hẹp lỗ tiểu, các người bệnh gặp phải tái phát bệnh lậu rất nhiều lần có thể dẫn tới chít hẹp lỗ sáo, một số người có thể mắc phải hẹp, xơ, nghẹt đường dẫn tinh thậm chí tắc nghẽn, từ ấy dẫn đến bệnh vô sinh.

Còn đối bằng phụ nữ khi gặp phải nhiễm **bệnh lậu** thường có một số triệu chứng cùng với hiểm nguy: Dưới thời điểm nhiễm trùng lậu, các khuẩn lậu thâm nhập đến vùng kín dẫn đến nhiễm trùng lỗ sáo, nhiễm trùng cô bé, nhiễm trùng phúc mạc vùng chậu, viêm nội mạc dạ con, nhiễm trùng phần

phụ, viêm nhiễm dính ống dẫn trứng, buồng dạ con... Tế bào niêm mạc ống dẫn trứng hoại tử và rụng ra ngoài, cản trở quá trình kết dính phía bên trong làm cho tinh binh và tế bào trứng không thể phối hợp, gây nên bệnh vô sinh ở phụ nữ.

Những bà bầu mà mắc **bệnh lậu** có thể dẫn đến sinh non, sảy thai, trợ giúp điều trị ngoài dạ con. Ví như nhỏ sinh ra với màng vùng kín sẽ bị bệnh lậu bẩm sinh, nguy hiểm tới sức khỏe, dẫn đến suy dưỡng chất, bào thai sẽ thì có tác động mắc phải nhiễm trùng kết mạc mắt bởi lậu cùng với nếu không nên nhận biết sớm cùng với hỗ trợ chữa trị sớm mắt bé sẽ suy giảm thị lực có thể dẫn tới mù lòa.

Chủ yếu do tác hại rất lớn mà lậu gây nên, những chuyên gia Thái Hà khuyến cáo, thời gian nam giới hoặc đàn bà đã từng bị căn bệnh lậu thì cần phải tới liên khu vực y tế chuyên khoa tin cậy để được khám cùng với hỗ trợ chữa sớm. Không được lo lắng mà cố che giấu bệnh hoặc lựa những đề phòng thăm khám chui, không đạt chữ tín, càng khiến căn bệnh tiến triển sớm hơn.

Ví như còn bất cứ điều gì cần phải vướng mắc về vấn đề **bệnh lậu mủ có gây vô sinh không?**, những bạn có khả năng gọi điện với hệ thống tư vấn viên chuyên nghiệp của chúng tôi trên kia website để nắm rõ yếu tố cùng với hưởng những ưu đãi từ đặt hẹn Online. Hay bạn cũng có khả năng gọi điện miễn phí đến phongkhamthaiha qua hotline/zalo **0365.116.117** để nhận được quá trình hỗ trợ.